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                วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พบปะกับ นายอภิชน วรรณี ประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม จังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกฯ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลตอบรับของการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวฤดูฝน....ชมชิมอินทผลัมสด“Intapalum  festival 2020” ที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริมอินทผลัมของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป        
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                ข่าว/ภาพ : สมถวิล      
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